

ด่วนที่สุด

ที่ กส ๐๐๑๗.๒/ว ๖๙๗/๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่รับ ๗๔๘๗ วันที่ 30 พ.ย. 2563
บริหาร
สำนักปลัดองค์การฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนฯ
หน่วยตรวจสอบการปฏิบัติงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ถนนเลียงเมืองหัวคู กส ๕๖๐๐๑

เลขที่รับ ๒๕๕/๖๓
วันที่ 1๕๑๖3

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคโควิด - 19

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๙๑๓
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขัน กีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม และจัดทำคู่มือการปฏิบัติฯ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงแจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๒) ดังนี้

๑. สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุของสนาม
๒. สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของความจุของสนาม
๓. สนามกีฬาในร่ม สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของความจุของสนาม
๔. สนามกีฬาในร่ม สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุของสนาม

ทั้งนี้ ผู้ชมการแข่งขันกีฬาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในระหว่างการต่อแถวเข้าและออกจากสนามกีฬา และตลอดระยะเวลาการรับชมการแข่งขันกีฬา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น พงษ์อักษร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร.๐-๔๓๘๑-๑๖๙๕๓๓. ๔๑๑๒๓



ศูนย์โควิดฯ มท.

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่รับ 4728
วันที่ 18 พ.ย. 2563
เวลา.....น.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๕๑๓
จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรมเกษตรศาสตร์กวทต วาจึง
เลขที่รับ 1476
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๐๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา และให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม และจัดทำคู่มือการปฏิบัติฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศคู่มือการปฏิบัติฯ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๒) ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://sports.mots.go.th/sport63/download/filev4.pdf> หรือ QR code ที่แสดงไว้ท้ายหนังสือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๘๕๗ มท ๕๐๑๘๘



ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙
ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม
(ฉบับที่ ๒)

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกระทำกิจกรรมบางอย่างได้ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต การออกกำลังกาย เล่นกีฬา การฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๒) ดังนี้

๑. ผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้องดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙

๒. ผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ตามจำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬาในสนามกีฬา จำแนกตามประเภทสนามกีฬา และลักษณะการเชียร์ในแต่ละชนิดกีฬา ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬา ตามระดับบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ภายในประเทศ

โดยเมื่อ ...

โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ให้ความเห็นชอบการเพิ่มจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมในสนามกีฬา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมกีฬา ดังนี้

- ✓ - สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุของสนาม
 - ✓ - สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของความจุของสนาม
 - ✓ - สนามกีฬาในร่ม สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของความจุของสนาม
 - ✓ - สนามกีฬาในร่ม สำหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุของสนาม
- ✓ ทั้งนี้ผู้ชมการแข่งขันกีฬาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในระหว่างการต่อแถวเข้าและออกจากสนามกีฬา และตลอดระยะเวลาการรับชมการแข่งขันกีฬา

ควรมีการกำกับ ควบคุม และตรวจสอบ รูปแบบการเข้าและออกจากสนามกีฬา ทั้งผู้ชมการแข่งขันกีฬาและนักกีฬา ตามหลักการลดความแออัดและการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

๓. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและสถานที่ดังกล่าว ต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

โดยดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม แนบท้ายประกาศนี้ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา